



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๐๓๕๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินข้ามปีงบประมาณที่นำส่งเงิน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท ๕๒๑๒๐๑๐๑๔๙ พบว่ามีส่วนหนึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินข้ามปีงบประมาณที่นำส่งเงิน และวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายซึ่งมีหลายกรณี เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กรณีที่ภาครัฐมีนโยบายและออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐมีผลย้อนหลังต่อสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง แต่หากหน่วยงานมีความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตามข่าวสาร และสามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาเป็นค่าปรับ ๐% ตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้อย่างทันท่วงที ก็จะไม่ต้องขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญา

๒. ให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และให้มีการตรวจสอบวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อนการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้ถูกต้องตามประเภท และระเบียบนั้น ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และไม่ต้องขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่ได้นำส่งคลังแล้ว

๓. หากเกิดข้อผิดพลาด หน่วยงานควรรีบดำเนินการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินให้ทันภายในปีงบประมาณที่นำส่งเงินรายได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเจียดจ่ายเสียเงินงบประมาณในการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน และจะทำให้หน่วยงานนำเงินงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์